



สถิติการรับแจ้งคดีอาญา ประจำวันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๖๐

กลุ่มที่ ๑ เกิด ๑๑ คดี จับ ๑ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๐๙.๐๙
กลุ่มที่ ๒ เกิด ๔๓ คดี จับ ๑๖ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๒๑
กลุ่มที่ ๓ เกิด ๕ คดี จับ ๑ คดี คิดเป็น ร้อยละ ๒๐.๐๐
กลุ่มที่ ๔ จับ ๓๗/๗ ราย ผู้ต้องหา ๔๓๖ คน

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ/คดีที่น่าสนใจ/เหตุที่ต้องรายงานด่วน

๑. จนท.ตร.ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ / สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. ร.ต.ต.บัญชา วงศ์นาค อายุ ๕๓ ปี ตำแหน่ง ตำแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.พยุหะคีรี ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร ได้ขับขี จยย. เมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวได้กลับรถและ ได้ชนกับรถยนต์เก๋งซึ่งมีนายเอกราช ศรีมุกดา เป็นผู้ขับขีและได้ขับฝ่าสัญญาณไฟแดง เป็นเหตุให้ ร.ต.ต.บัญชา ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนและขาซ้ายหัก ถูกนำตัวส่ง รพ.ศรีสวรรค์ เหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดงศูนย์จราจร ถนนกรุงเทพ-นครสวรรค์(ขาขึ้น) ม. ๙ ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์

๒. ผู้ต้องหาหลบหนีจากห้องควบคุม / สภ.เมืองหนองคาย วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๐๒.๓๐ น. ได้รับแจ้งจาก ร.ต.ต.ชัยณรงค์จักรา อมรทัฬหชัย รอง สว.(ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ลิบเวรควบคุม ผตท. ว่ามีนายสาคร ศรีภิญโญ ที่ถูกควบคุม ในข้อหาฆ่าเสพชาติให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ได้หลบหนีออกจากห้องควบคุมของ สภ.เมืองหนองคาย จากการตรวจสอบเบื้องต้นมีเหล็กห้องควบคุมตัดขาดไปหนึ่งอันยาวประมาณ ๑ ฟุต ผตท. ได้ปลดล็อกกุญแจหลบหนีไป อยู่ระหว่างการติดตามตัว ผตท. มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

คดียาเสพติด

- จับยาเสพติด / กก.๑บก.ปส.๓ วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. สืบเนื่องจากก่อนเกิดเหตุ จนท.ตร.ชุดจับกุม บช.ปส. ได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายจิรภัทร ชื่นสังข์ จะมีการส่งมอบยาเสพติดหากมีเงินพร้อม จึงได้วางแผนจับกุม โดยนำเงินล่อซื้อไปให้สายลับเพื่อนำไปให้ นายจิรภัทรฯ ดูและนับเงินตามจำนวนราคาที่ตั้งลงกันไว้ หลังจากนั้นนายจิรภัทรฯ ได้พาสายลับไปหา นายรัฐภูมิ เกตุเหล็ก และมีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดกัน ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ถ.นครินทร์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จว.นนทบุรี จนท.ตร.ชุดจับกุมจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุมตัว ผตท.ทั้ง ๒ คน ได้พร้อมของกลางไอซ์จำนวน ๓ กก. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท ๒ (คีตามีน) จำนวน ๔ ขวด จึงได้นำตัว ผตท. พร้อมของกลางทั้งหมดนำส่ง พงส. บก.ปส.๓ ดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

คดีในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอใน จว.สงขลา

- ไม่ได้รับรายงาน